

สิทธิพร เจริญในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.porn@uobkayhian.co.th

## BANPU – เหตุผลมักจะมา ที่ราคาสูง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลิจั่วหัว...** จริงๆ ก็ไม่อยากกล่าวถึงที่มาที่ไปอะไรมากมายสำหรับหุ้น BANPU

หรือกะครับ เพราะเมื่อก่อน ก็เคยแนะนำ BANPU-W4 ไปก่อนหน้าแล้วด้วย... และเหตุผลที่เคยให้ไว้นั้นก็กล่าวไว้ใน LIVE บ่อยๆ ด้วย ซึ่งหลายๆ ท่านที่เคยฟังๆ ไปแล้ว ก็อาจจะผ่านๆ ไปอย่างนั้นแหละ เพราะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุผลในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาเสียเลย... บางท่านก็อาจจะว่า เข้าชั้นจินตนาการ หรือมโนภาพไปเองเสียมากกว่าหรือเปล่า... และที่กล่าวไว้แบบนี้ ก็อาจจะนานจนท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะ แต่มาจนถึงวันนี้ เห็นเมฆก็เริ่มจะเห็นแล้วเหมือนกันนะว่า เริ่มจะมีเหตุผลทางปัจจัยพื้นฐานออกมาบ้างนะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า จริงๆ แล้ว การให้มูลค่าที่เหมาะสมทางปัจจัยพื้นฐาน ก็น่าจะต้องว่ากันมาตั้งแต่ต้นปีนะ ทำไมถึงจะเริ่มเอามาจุดประเด็นกันในช่วงเวลาตอนราคาเริ่มจะขึ้นเริ่มจะดี... ก็อาจจะมีส่วน ที่หลายๆ ท่านพอรู้แนวโน้มของมูลค่าปัจจัยพื้นฐานตั้งแต่ต้นปีแล้ว ก็เริ่มจะเก็บๆ มาจนเต็มพุงไปแล้ว อันนี้ก็ดีใจด้วยครับ เพราะตอนนี้ ราคาของตัว BANPU ก็เริ่มจะมีแนวขยับขึ้นมาบ้างแล้ว จะเรียกว่า ถ้าจะซื้อเพิ่ม หรือ ใครต้องการจะซื้อตาม ราคานี้ก็ยังไม่แพงเกินไป... อย่าให้ไปซื้อตอนเชื่อมันมากๆ ตอนที่เหตุผลทางปัจจัยพื้นฐานออกมาเยอะๆ ละ เพราะจริงๆ แล้ว เห็นเมฆว่าที่ราคาขึ้น ของ BANPU รอบนี้ ดูแล้วออกจะเป็นลม ที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านั้นเสียมากกว่านะ พื้นฐานนะ รู้ๆ กันมานานแล้วละ แต่ราคาไม่ขึ้น แถมมีบางช่วงที่ขึ้นมา ก็ยังมีการตกลงมาต่ำๆ ด้วย... อันนี้เห็นเมฆก็บอกไว้แล้วเหมือนกันว่า ถ้าเล่นพื้นฐาน ราคาไปนานแล้ว

**ดูตามเกม...** ดั่งนั้น เกมปัจจัยด้านพื้นฐาน มันจะเป็นเกมรอง หรือเกมสนับสนุนมากกว่า

และเราก็อย่าไปเล่นเกมตอนที่ เหตุผลพื้นฐานออกมาดีมากๆ หรือ ออกมาเยอะๆ จนอยากซื้อตอนนั้นๆ ซ้ำละ

**แนวรับ : ... 12.9-12.8 ก็ยังน่าซื้อ ถ้าจะลง ก็อย่าหลุด 12.0 พอ**

**เป้าหมาย : ... 15.0-16.0 แค่นี้จะขาย เป้าจริง ๆ หวัง 20.0-22.0**

Price Chart...(BANPU)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BANPU...** หรือถ้าจะคาดเป้าหมายตามรูปแบบของ MA ในภาพนั้นๆ ก็จะได้ที่ระดับ 18.C นั่นก็แปลว่า มีโอกาสเข้าใกล้ 20.0 ซึ่งระดับ 20-22 จะเป็นแนวต้านของโครงสร้างใหญ่ ที่น่าจะขึ้นทดสอบได้นั่นเอง... ส่วนถ้าจะมองเกมจริงๆ อาจจะมองไปถึงว่า BANPU-W4 จะหมดอายุเมื่อไหร่ ก็อาจจะเล่นรอบขายแถวๆ นั้นไปก่อน... แต่นั่นในตัวลูกนะ ถ้าจะเป็นตัวแม่ ก็อาจจะต้องเดินเกมต่อในตัว BANPU-W5 ด้วยก็ได้ เรียกว่า ใครที่มีทั้ง W4 และ W5 ก็เลือกขายตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ก็ได้ ... ส่วนตัวแม่ หรือ BANPU ถ้าจะเอาจริงๆ ก็ไม่แนะนำกะครับ ราคาจะไม่ลงมาเลยก็ได้ เรียกว่า จูใจ W4 และเดินเกม W5 ต่อไปเลยก็ยังได้